



(15) บัว

คณะเภสัชศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
เลขรับ ๒๓๖๖
วันที่ ๒๕ ก.พ. ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๑๖

บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ศูนย์เก็บข้อมูลวิจัยแห่งชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โทร.๐๔๔-๔๗๓-๔๒๘๒

ที่ อว. ๐๖๐๔.๖.๑๒/ ๐๑๕

วันที่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน

เรียน คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ด้วย โครงการวิจัย Thailand-Vietnam Socio-economics Panel (TVSEP) ศูนย์เก็บข้อมูลวิจัยแห่งชาติ ตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ The Leibniz University Hannover (LUH) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี มีความประสงค์รับสมัครเจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลภาคสนาม จำนวน ๒๐ อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในโครงการวิจัย พลวัตความยากจนและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการใน ๓ จังหวัด ได้แก่จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดนครพนม และจังหวัดบุรีรัมย์ ในช่วงระหว่างเดือนตุลาคม-พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ดังรายละเอียดในเอกสารประกาศรับสมัครงานที่แนบมาพร้อมนี้

ดังนั้น จึงใคร่ขออนุเคราะห์จากท่านในการประชาสัมพันธ์การรับสมัครเจ้าหน้าที่ฯ ดังกล่าว ให้บัณฑิต และนักศึกษาของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และผู้สนใจ ได้รับทราบและพิจารณา ทั้งนี้ โครงการวิจัยฯ ศูนย์เก็บข้อมูลวิจัยแห่งชาติ ใคร่ขอขอบคุณท่านมา ณ โอกาสนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ดร.นรินทร บุญพราหมณ์)

คณบดีคณะเภสัชศาสตร์

ผู้ประสานงานศูนย์เก็บข้อมูลงานวิจัยแห่งชาติ

ข้อมูลติดต่อ

นางสาวหยก วรรณคำ

ผู้ช่วยนักวิจัยประจำศูนย์เก็บข้อมูลวิจัยแห่งชาติ จังหวัดอุบลราชธานี

เบอร์โทรศัพท์มือถือ : ๐๖๔- ๑๕๒๔๕๕๓ Email: Ywanna.Tvsep@gmail.com

ศูนย์เก็บข้อมูลวิจัยแห่งชาติด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยและเวียดนาม (TVSEP) ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และ Leibniz University Hannover (LUH) สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี ประกาศรับสมัคร

พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนาม (จำนวน ๒๐ อัตรา)

ระยะเวลาการปฏิบัติงานช่วงกลางเดือนตุลาคม ถึง ปลายเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓

พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามจะต้องทำการเก็บรวบรวมข้อมูลที่มีคุณภาพสูงในเชิงเศรษฐกิจและสังคมในระดับครัวเรือนเกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโควิด ๑๙ โดยจะทำการลงพื้นที่เก็บข้อมูลจำนวน ๒๒๐ หมู่บ้านในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, บุรีรัมย์ และนครพนม ซึ่งข้อมูลที่ได้ในครั้งนี้นักวิจัยและผู้กำหนดนโยบายจะนำไปใช้ประเมินผลกระทบของโควิด ๑๙ ต่อความเป็นอยู่ของครัวเรือนในชนบท ในแต่ละหมู่บ้านจะมีการเก็บข้อมูลจากครัวเรือนที่เป็นสมาชิกโครงการ TVSEP จำนวนสิบครัวเรือน การเก็บข้อมูลในแต่ละครัวเรือนจะใช้เวลาเฉลี่ยประมาณ ๔๕ นาที นอกจากนี้จะมีการสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้านในแต่ละหมู่บ้านซึ่งใช้เวลาไม่เกิน ๒๐ นาที ทั้งนี้การเก็บข้อมูลจะดำเนินการตามข้อบังคับด้านสุขภาพของรัฐบาลไทย โดยเคร่งครัด ในการเก็บข้อมูลครั้งนี้จะใช้แท็บเล็ตในการเก็บข้อมูลซึ่งใช้ซอฟต์แวร์ที่ออกแบบมาเพื่อการสำรวจระดับนานาชาติและสามารถเปลี่ยนภาษา(ไทยเป็นอังกฤษ หรือ อังกฤษเป็นไทย) ได้

คุณสมบัติของผู้สมัคร

- ๑) จบการศึกษาหรือกำลังศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี หรือระดับปริญญาโท สาขาเกษตรศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ เกษตร ธุรกิจทางการเกษตร การจัดการ เศรษฐศาสตร์ หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
- ๒) มีประสบการณ์ในการลงพื้นที่เก็บข้อมูลในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
- ๓) ด้านคุณลักษณะส่วนบุคคล ผู้สมัครต้องมีจริยธรรมที่ดีในการทำงาน ซื่อสัตย์ อดทน สามารถทำงานเป็นทีมได้ กระตือรือร้น และมีความสนใจในการเรียนรู้ทักษะใหม่ๆ
- ๔) สามารถทำงานร่วมกับทีม และทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้แรงกดดัน
- ๕) มีความเชี่ยวชาญในการใช้แท็บเล็ต
- ๖) ผู้สมัครที่มีพื้นเพหรือมีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี, บุรีรัมย์ หรือนครพนม ที่สามารถสื่อสารภาษาท้องถิ่นได้ (เช่น ภาษาลาว เขมร และอื่นๆ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- ๗) ผู้สมัครที่มีรถยนต์ส่วนตัว และสมัครใจที่จะใช้รถยนต์ส่วนตัวระหว่างการเดินทางเก็บข้อมูลจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ ทั้งนี้ท่านสามารถเบิกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงจาก TVSEP ได้ (รายละเอียดเพิ่มเติมด้านล่าง)

ลักษณะงาน

พนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามจะต้องทำงานเป็นทีมเล็กๆ ทีมละ ๓ คน ซึ่งในแต่ละทีมต้องสัมภาษณ์หนึ่งหมู่บ้านต่อวัน โดยในแต่ละจังหวัด จะมีทีมทำงานจำนวน ๓ ทีมซึ่งจะทำงานภายใต้การควบคุมดูแลของหัวหน้าทีมระดับจังหวัด หลังจากการสัมภาษณ์เสร็จสิ้น พนักงานเก็บข้อมูลจะต้องอัปโหลดแบบสอบถามไปยังเซิร์ฟเวอร์หลักของโครงการเพื่อตรวจสอบคุณภาพ โดยผู้ควบคุมโครงการ ในกรณีที่พบข้อผิดพลาดแบบสอบถามจะถูกส่งกลับมาให้พนักงานเก็บข้อมูลแก้ไขอีกครั้ง เนื่องจากคุณภาพของข้อมูลเป็นส่วนสำคัญที่สุดในการเก็บข้อมูล ดังนั้นพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามจึงต้องปฏิบัติตามมาตรฐานและกฎระเบียบที่ได้รับ การฝึกสอนอย่างเคร่งครัดในระหว่างการฝึกอบรมและการสังเกตการณ์อย่างใกล้ชิดจากผู้ควบคุมโครงการ

ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน

ระยะเวลาการปฏิบัติงานจะเริ่มจากช่วงฝึกอบรมไปจนถึงการลงพื้นที่เก็บข้อมูล ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่ช่วงกลางเดือนตุลาคม ไปจนถึงสิ้นเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ การฝึกอบรมพนักงานเก็บข้อมูลภาคสนามจะถูกจัดขึ้นในจังหวัดอุบลราชธานีเป็นระยะเวลา ๑ สัปดาห์ หลังจากนั้นพนักงานเก็บข้อมูลแต่ละท่านจะต้องทำการลงพื้นที่ในจังหวัดที่ท่านได้รับมอบหมาย ทั้งนี้พนักงานเก็บข้อมูลต้องสามารถเข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมดของโครงการ ทั้งในช่วงฝึกอบรมและช่วงลงพื้นที่เก็บข้อมูล

ค่าตอบแทน

ทาง TVSEP จะให้ค่าตอบแทนแก่พนักงานเก็บข้อมูลเป็นรายหมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๑,๙๐๐ บาท (คิดเป็นค่าสัมภาษณ์ครัวเรือนๆ ละ ๑๘๐ บาท จำนวน ๑๐ ครัวเรือน และค่าสัมภาษณ์ผู้ใหญ่บ้าน ๑๐๐ บาท) ทั้งนี้จะมีการจ่ายเงินโบนัสสูงสุด ๒๐ % ซึ่งจะขึ้นอยู่กับคุณภาพในการสัมภาษณ์ของพนักงานเก็บข้อมูลแต่ละท่าน ซึ่งจะประเมินโดยผู้ควบคุมโครงการ พนักงานที่มีผลงานดีจะได้รับค่าตอบแทนรวมทั้งหมดประมาณ ๒๗,๐๐๐ บาทต่อคนในระยะเวลาประมาณ ๗ สัปดาห์ นอกจากนี้ทางโครงการจะเป็นผู้ดูแลค่าใช้จ่ายระหว่างการปฏิบัติงาน ได้แก่ ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง (ซึ่งพนักงานเก็บข้อมูลอาจจะเลือกใช้รถยนต์ส่วนตัวและขอรับค่าน้ำมันเชื้อเพลิง) ค่าที่พักและค่าเบี้ยเลี้ยงซึ่งจะจ่ายตามอัตราเดียวกันกับที่ใช้สำหรับเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นอกจากนี้พนักงานเก็บข้อมูลสามารถเบิกเงินค่าเดินทางจากที่พักอาศัยของท่านมายังศูนย์เก็บข้อมูลของ TVSEP ในจังหวัดอุบลราชธานีคืนได้ทั้งขาไปและขากลับ และในระหว่างการปฏิบัติงานทาง TVSEP จะทำประกันอุบัติเหตุให้แก่ผู้ปฏิบัติงานทุกท่าน และเมื่อการปฏิบัติงานสิ้นสุดพนักงานเก็บข้อมูลจะได้รับประกาศนียบัตรจากทางโครงการอีกด้วย

การสมัคร

ผู้ที่มีความประสงค์ที่จะร่วมงานกับทาง TVSEP Thailand สามารถส่งใบสมัครมาที่ คุณหยก วรรณคำ ตำแหน่งผู้ช่วยนักวิจัย ศูนย์เก็บข้อมูลวิจัยแห่งชาติ ทาง Email: Ywanna.Tvsep@gmail.com ภายในวันที่ ๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ผู้สมัครที่ผ่านการคัดเลือกในเบื้องต้นจะได้รับเชิญให้สัมภาษณ์ออนไลน์ในช่วงกลางเดือนกันยายน หากท่านมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ ๐๙๔-๙๗๓๙๒๘๒ หรือ Facebook page ของ National Research Data Collection Center - TVSEP Thailand)